

Số /BC – HPV

Nghĩa Tân, ngày 11 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

(Về việc thực hiện phòng, chống tội phạm và chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tại trường mầm non Hoa Phượng Vàng Năm 2024)

Kính gửi: Phòng GD & ĐT Thành phố Gia Nghĩa

Thực hiện công văn số 397/CV-PGD&ĐT ngày 09 tháng 7 năm 2024 của phòng GD&ĐT thành phố Gia Nghĩa Về việc thực hiện phòng, chống tội phạm chuyển hoá địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội năm 2024

Trường mầm non Hoa Phượng Vàng báo cáo kết quả việc thực hiện phòng, chống tội phạm và chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội năm 2024 như sau:

1. Nhà trường xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, không bạo lực học đường, tạo môi trường thân thiện để học sinh rèn luyện, tiến bộ.

Trong năm 2024, trường MN Hoa Phượng Vàng không ghi nhận các vụ tội phạm nghiêm trọng liên quan đến học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Nhà trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, công trường ATGT. Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tới trường như: phòng ngừa các hành vi xâm phạm trẻ em, bạo lực học đường, cũng như bảo vệ môi trường học tập an toàn cho trẻ em là vấn đề được đặc biệt quan tâm trong nhà trường.

Trong năm đã tiến hành họp và phân công GV chủ nhiệm lớp giao ký cam kết với phụ huynh, giao ước thi đua không vi phạm các hành vi gây mất đoàn kết nội bộ, xâm hại thân thể, tâm lý trẻ. Nội dung ký kết được nhà trường xác nhận.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đề án phòng chống bạo lực học đường, trong đó, chú trọng các giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường tại trường học.

Trường đã lắp đặt camera an ninh ở cổng chính của trường, các lớp học cũng được nhà trường lắp camera, nhà trường hợp đồng bảo vệ theo Nghị Định

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính của đơn vị sự nghiệp (bảo vệ trực 24/24)

Về mô hình an ninh trường học: Nhà trường đã thực hiện mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", trong đó có CBQL, giáo viên và nhân viên đều được phòng cảnh sát giao thông thành phố tập huấn về hướng dẫn phân luồng xe cho phụ huynh khi đưa, đón học sinh tránh gây ách tắc giao thông ở cổng trường.

1. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội năm 2024 đến toàn thể, cán bộ, giáo viên, người lao động và các em học sinh

Nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên, Công đoàn... chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đưa nội dung đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống bạo lực học đường trong một số hoạt động giáo dục.

Duy trì nề nếp tại cổng trường ATGT, cụ thể: làm các bảng hiệu, phân luồng tuyên truyền đến Phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định; xếp xe thành hàng theo qui định của nhà trường và hướng dẫn của nhân viên bảo vệ; phụ huynh, trẻ đội mũ bảo hiểm khi đi, ngồi trên mô tô, xe gắn máy đến trường; không uống rượu bia khi tham gia giao thông

Việc triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đạt được các yêu cầu, chỉ tiêu đề ra. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ, mục tiêu cần thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng bộ phận, từng thành viên trong nhà trường. Trong năm nhà trường không có xảy ra trường hợp vi phạm nào cũng như không có trường hợp tai nạn giao thông nào.

Phối hợp với Công an địa phương, Hội cha mẹ học sinh tổ chức tuyên truyền đến mọi cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh về các nội dung liên quan đến bạo lực học đường; lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường và cộng đồng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách nhận diện và phòng, chống các dấu hiệu tội phạm trên các nền tảng công nghệ số, các trang mạng xã hội, tăng cường giáo dục pháp luật trong trường học.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý

thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên, nhân viên tự giác, tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, lồng ghép trong các hoạt động giáo dục học sinh, nhất là hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

Tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hoá trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao lành mạnh, các trò chơi dân gian bổ ích cho học sinh tham gia

Quản triệt đến đội ngũ ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn hành vi phạm luật giao thông; đi hàng 2, 3 trên đường, đối với học sinh mầm non còn nhỏ không được tự ý đi ra đường khi không có người lớn đi theo. Phối hợp tổ chức cho học sinh tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông đường bộ...

Tăng cường sự phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh: Trường cần duy trì và mở rộng sự phối hợp với các cơ quan công an, chính quyền địa phương để tăng cường giám sát an ninh xung quanh khu vực trường học.

Tuyên truyền về quyền trẻ em: Đề nghị tổ chức thêm các buổi hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em cho phụ huynh, giúp họ nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em.

Trên đây là báo cáo của trường mầm non Hoa Phượng Vàng về việc thực hiện phòng, chống tội phạm chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội năm 2024./

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Nguyên